

มก. เปิดรับนักศึกษา วปธ. รุ่นพิเศษ “ที่ปรึกษาธุรกิจ ประจำจังหวัด”



มก. เปิดรับนักศึกษา วปธ. รุ่นพิเศษ “ที่ปรึกษาธุรกิจประจำจังหวัด”

หนุนผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศส่งท้ายปี 59

ม.เกษตรฯ เปิดสอนหลักสูตร วปธ.รุ่นพิเศษส่งท้ายปี 59 ดูแลผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ ผ่านภาครัฐฯ ภายใต้ชื่อ
รุ่น “ที่ปรึกษาธุรกิจประจำจังหวัด”

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เปิดเผยว่า หลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาวิสาหกิจไทย หรือProfessional Business Consulting For Enterprise Development Thailand (PBC.)
เป็นหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาที่ปรึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการให้แนะนำปรึกษา เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้
แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับผู้ประกอบการในแข่งขันบนเวทีระดับโลก สำหรับในระดับประเทศ เรายังขาดแคลนตำแหน่งที่
ปรึกษาที่มีความสามารถ โดยเฉพาะที่ปรึกษาในระดับภูมิภาค ทางหลักสูตรฯจึงได้เปิดรุ่นพิเศษเพิ่มอีก 1 รุ่น เพื่อ
รองรับผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อรุ่น “ ที่ปรึกษาธุรกิจประจำจังหวัด ”

“ ที่ผ่านมามีความประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราได้สร้างที่ปรึกษาที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดเพื่อรองรับงานจาก
ภาครัฐและเอกชนมาแล้วมากมาย เช่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ให้บริการที่ปรึกษาของ วปธ. เพื่อให้
คำปรึกษาให้แก่ลูกค้ากว่า 800 ราย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) โครงการปรับแผนธุรกิจ ฯลฯ และสำหรับหลักสูตรรุ่นที่ปรึกษา
ธุรกิจประจำจังหวัด จะเปิดรับเพียง 80 ท่านเท่านั้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยการ
รับงานผ่านภาครัฐฯ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้อง Open House ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้ ตั้งแต่
เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อศึกษาหลักสูตรฯและชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริง รวมถึงพูดคุยและปรึกษากับ
นักศึกษารุ่นพี่ตามอัธยาศัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 306
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ” ดร.วิริยะ กล่าว

สำหรับเนื้อหาการศึกษาที่มีการสอนในภาคทฤษฎีโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจ
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงินการคลัง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนภาค
ปฏิบัติมีการศึกษาจากการปฏิบัติจริง ระบบการจำลองการให้คำปรึกษา (Consult Simulator) ระบบการเก็บชั่วโมง
ให้คำปรึกษาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง (10 Mandays) รวมถึงมีการศึกษาดูงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ที่สนใจอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจรุ่น “ที่ปรึกษาธุรกิจประจำจังหวัด” สามารถสมัครเพื่อสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานและสอบ

จิตวิทยาพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กันยายน 59 เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติในการเข้าเรียน ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรนอกจากจะค้นพบความเชี่ยวชาญของตนเองแล้ว ยังได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไปรับรองการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพ จากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา ขึ้นทะเบียนกระทรวงการคลัง และสอบสมรรถนะจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ : 097-715-9251-9 (อัตโนมัติ 9 เลขหมาย)

E mail : PBC59.KU@gmail.com , LINE ID : @ SME-OTOP

www.facebook.com/PBC.SMEs.KU หรือ www.ThaiConsult.org.

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่ บริษัท ชูม ฟีอาร์ท จำกัด โทร. 02-000-8499 , 081-732-7889